
บันทึกการประชุม 
คณะทํางานขับเคลื่อนสํานกัการพิมพ์เป็นสํานักงานสเีขียว (Green Office) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
คร้ังที่ 1/๒๕๖6 

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖5 เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสํานักการพิมพ์ ช้ัน MB1 อาคารรัฐสภา 

 

-------------------------------------------------------- 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. นางรักชนก  เกสรทอง ประธานคณะทํางาน 
๒. นางสาวนารี  พ่วงซัง รองประธานคณะทํางาน 
3. นางสาวสุฐพรรณจิกา  มณีหลงวงศ์ รองประธานคณะทํางาน 
4. นางสาววันทนีย์  มรรษทวี รองประธานคณะทํางาน 
5. นางสาวทิชากร  พอกพูนวิทย์ คณะทํางาน 
6. นางสาวย่ิงลักษณ์  ชั้วเอ้ คณะทํางาน 
7. นายเมถุน ครุศาสตร์ คณะทํางาน 
8. นางสาววิไลลักษณ์  พฤฒิมาเลิศ คณะทํางาน 
9. ว่าที่ร้อยตรี  นพรัตน์  เสนบุญ คณะทํางาน 

10. นางสาวนันทวัน  ทองดอนน้อย คณะทํางาน 
11. นางสาวสุมัทนา  คลังแสง คณะทํางานและเลขานุการ 
12. นางสาวปัทมา  สุดจันทร์ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางกัญญ์วรา  แซ่เจี่ย คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

เร่ิมประชุมเวลา ๑0.0๐ นาฬิกา 

 เม่ือประธานคณะทํางาน รองประธานคณะทํางาน และคณะทํางานขับเคล่ือน                  
สํานักการพิมพ์เป็นสํานักงานสีเขียว (Green Office) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาครบ            
องค์ประชุมแล้ว ประธานคณะทํางาน (นางรักชนก  เกสรทอง) ได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุม ตามระเบียบการประชุม สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้   
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

 นางรักชนก  เกสรทอง ประธานคณะทํางานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่
เลขาธิการวุฒิสภาได้มีนโยบายในการให้ความสําคัญต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมของวุฒิสภา                    
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กล่าวต่อที่ประชุม สํานักการพิมพ์ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน                  
การปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับนโยบาย                    
ด้านสิ่งแวดล้อมและการมุ่งสู่สํานักงานสีเขียว (Green Office)  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และการดําเนินงาน 
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ตามกรอบตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเพี่อขับเคล่ือนสู่การเป็นสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) โดยขอแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 
 1.1 คําสั่งสํานักการพิมพ์ ที่ 4/2565 เร่ือง แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนสํานัก
การพิมพ์เป็นสํานักงานสีเขียว (Green Office) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 1.2 คําสั่งสํานักการพิมพ์ ที่ 5/2565 เร่ือง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่                   
ความรับผิดชอบของคณะทํางานขับเคลื่อนสํานักการพิมพ์เป็นสํานักงานสีเขียว (Green Office) 
(หมวด 1 – หมวด 6) 
 ๑.๓ คําสั่งสํานักการพิมพ์ ที่ ๑๒/๒๕๖๕ เร่ือง มอบหมายการปฏิบัติงานด้านการรับฟัง
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม 
 1.๔ ประกาศสํานักการพิมพ์ จํานวน 6 ฉบับ ดังนี้ 
 1.๔.1 เร่ือง นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 1.๔.2 เร่ือง มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร และการควบคุมมลพิษ           
ทางอากาศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 1.๔.3 เร่ือง มาตรการการจัดการของเสียภายในสํานักการพิมพ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 1.๔.4 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ค้าขาย ผู้รับจ้างด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยของสํานักการพิมพ์ 
 1.๔.5 เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 1.๔.6 เร่ือง แนวทางสําหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ 
และการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 1.๕ แผนปฏิบัติการดําเนินการขับเคลื่อนสู่สํานักงานสีเขียว (Green Office) 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

  - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองที่ประชุมพิจารณา 

 นางรักชนก  เกสรทอง ประธานคณะทํางานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีเร่ืองที่ประชุม
พิจารณา ดังนี้ 

 3.1 (ร่าง) แผนการดําเนินงานคณะทํางานขับเคลื่อนสํานักการพิมพ์เป็นสํานักงาน                
สีเขียว (Green Office) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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 นางรักชนก  เกสรทอง ประธานคณะทํางานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะทํางาน
ขับเคลื่อนสํานักการพิมพ์เป็นสํานักงานสีเขียว (Green Office) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
จะทําหน้าที่ในการติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  
                  ของหมวด ๑ – หมวด ๖ เพื่อให้การขับเคลื่อนสํานักการพิมพ์เป็นสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพต่อไป   
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรอบระยะเวลา แนวทางในการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของหมวด ๑ - หมวด ๖ และการประชุมทบทวนฝ่าย
บริหาร คร้ังที่ ๓ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้บุคลากรสํานักการพิมพ์ เข้าร่วมประชุม            
ทุกคน 
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้มีการให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
ของหมวด 1 – หมวด 6  ดังนี้  
 1. คร้ังที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบคําสั่งและแนวทางการดําเนินงานฯ  
 2. คร้ังที่ ๒ เดือนมีนาคม 2566 หลังส่งใบสมัครและแบบประเมินตนเองของ                 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 3. คร้ังที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน                    
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 3.2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนสํานักการพิมพ์เป็นสํานักงานสีเขียว (Green Office) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแนวทางการประเมินของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 นางรักชนก  เกสรทอง ประธานคณะทํางานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากได้มี
การประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการสํานักงานสีเขียว ด้านนโยบายและการสื่อสาร คร้ังที่ ๑/๒๕๖๖ 
วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข CA ๔๒๖ ชั้น ๔ 
อาคารรัฐสภา โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                  
เป็นสํานักงานสีเขียว (Green Office) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕) ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานขับเคลื่อนสํานักการพิมพ์                   
เป็นสํานักงานสีเขียว (Green Office) ของสํานักการพิมพ์ ได้ศึกษารายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ                   
เพื่อเสนอและนํามาปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนสํานักการพิมพ์เป็นสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแนวทางการประเมินของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม จึงขอให้คณะทํางานทุกคนได้ร่วมกันพิจารณา 
 ที่ประชุมได้ ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนสํานักการพิมพ์เป็น
สํานักงานสีเขียว (Green Office) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หมวด ๑ และ หมวด ๒) ให้มี
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของสํานักการพิมพ์ และตามแนวทางการประเมินของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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 มติที่ประชุม : เห็นชอบให้แก้ไขความถี่และระยะเวลาในการดําเนินการ                    
ให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการดําเนินการ
ขับเคลื่อนสู่สํานักงานสีเขียว (Green Office) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2566 และแผนดําเนินการขับเคลื่อนสํานักการพิมพ์เป็นสํานักงานสีเขียว (Green Office)                    
ของสํานักการพิมพ์ ในหมวด ๑ – หมวด ๖ 

 3.3 บริบทขององค์กร และขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมสํานักการพิมพ์ 
 นางรักชนก  เกสรทอง ประธานคณะทํางานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การกําหนด
บริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสํานักการพิมพ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 การกําหนดขอบเขตพื้นที่ของสํานักการพิมพ์ และ ส่วนที่ 2 การกําหนดขอบเขตกิจกรรม
ของสํานักงาน ทั้งนี้ โดยการกําหนดขอบเขตพื้นที่และกิจกรรมของสํานักการพิมพ์ คือ พื้นที่ภายใน
และภายนอกเป็นที่ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ด้านการประชุม การจัดนิทรรศการ รวมไปถึงพื้นที่                    
ใช้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น พื้นที่รับประทานอาหาร ห้องน้ํา พื้นที่รองรับของเสีย เป็นต้น ทั้งนี้ โดยสํานัก
การพิมพ์มีพื้นที่อยู่ในการควบคุมดูแล ทั้งหมด 3 ชั้น ได้แก่ ชั้น MB1 คือ ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ
สํานักการพิมพ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์ กลุ่มงานบริการ
พัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์ และกลุ่มงานการพิมพ์ ชั้น b1 คือ พื้นที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และจัดวาง
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการส่งมอบงานสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับผู้ขอใช้บริการ และชั้น b2 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กําหนดให้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสํานักใดให้ตรวจสอบให้แน่ชัดอีก
คร้ัง จากนั้นนําพื้นที่ดังกล่าวมาจัดทําเป็นแผนผังองค์กรของสํานักการพิมพ์ ส่วนที่ 2 การกําหนด
ขอบเขตกิจกรรมของสํานักการพิมพ์ คือ กิจกรรมที่เกิดจากบุคลากรภายในสํานักหรือผู้รับจ้าง                    
ที่เข้ามาปฏิบัติงาน โดยพิจารณาว่ากิจกรรมของสํานักการพิมพ์จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม                    
หรือมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 นางสาวสุมัทนา คลังแสง เลขานุการคณะทํางานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กําหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นพื้นที่
รับผิดชอบของสํานักการพิมพ์ โดยปัจจุบันเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์                
และคลังสิ่งพิมพ์ 
 นางสาววันทนีย์ มรรษทวี รองประธานคณะทํางานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 
ปัจจุบันสํานักการคลังและงบประมาณ เป็นผู้ครอบครองและใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ในการจัดเก็บครุภัณฑ์
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อรอการจําหน่ายต่อไป 
 นางสาวนารี พ่วงชัง รองประธานคณะทํางานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน
พื้นที่ในบริเวณใต้บันไดใช้สําหรับในการจัดวางกระสอบกระดาษเพื่อรอการจําหน่ายให้บริษัทเอกชน  
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของสํานักการพิมพ์ ทั้ง 3 ชั้น ได้แก่ ชั้น MB1 ชั้น B1 และชั้น B2 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เพิ่มพื้นที่ความรับผิดชอบของชั้น B2 เฉพาะในส่วนที่                     
ใช้สําหรับเก็บกระดาษรอการจําหน่าย เก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของสํานักการพิมพ์ โดยมอบหมายให้                    
เลขาคณะทํางานหมวด ๑ ดําเนินแก้ไขแปลนพื้นที่โดยรวมให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
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 3.4 ประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 นางรักชนก  เกสรทอง ประธานคณะทํางานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ประเด็นปัญหา
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญในการนําไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง                    
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของสํานักการพิมพ์ จึงขอให้คณะทํางานได้พิจารณาร่วมกัน  
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทะเบียนระบุและประเมินปัญหาด้านทรัพยากร                    
และด้านมลพิษ ทะเบียนจัดลําดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสําคัญจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสํานัก
การพิมพ์ รวมทั้งกระบวนการควบคุม/ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และให้หมวด ๑ ดําเนินการ
ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายให้เรียบร้อยภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอและขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
สรุปเป็นประเด็นปัญหาที่มีนัยสําคัญสูง เพื่อให้คณะทํางานหมวด ๒ ดําเนินการสื่อสาร รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกให้กับบุคลากรภายในสํานักการพิมพ์ต่อไป 

 3.5 แผนงานโครงการที่นําไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 นางรักชนก  เกสรทอง ประธานคณะทํางานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สํานักการพิมพ์
ตระหนักและให้ความสําคัญ ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม                   
การป้องกันมลพิษ การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม               
มีการดําเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีความย่ังยืน นําไปสู่การลดการปล่อย
ก๊าชเรือนกระจก ตลอดจนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการลดปัญหาจากสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้น                     
และเตรียมพร้อมสู่สํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนและรักษามาตรฐาน                    
การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติหน้าที่
ราชการและใช้ในการดํารงชีวิตโดยยึดม่ันในความสมดุลสร้างสมความรอบรู้ และการมีเหตุผล 
พึ่งตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
และการมุ่งสู่สํานักงานสีเขียว (Green Office)  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงได้กําหนดโครงการพิมพ์ พอเพียง                 
เพื่อพ่อ อย่างย่ังยืน จึงขอให้คณะทํางานได้พิจารณาร่วมกันว่ามีความสอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่มี
นัยสําคัญสูงจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสํานักการพิมพ์   
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการที่นําไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ
สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความสอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหาที่มีนัยสําคัญสูงจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสํานักการพิมพ์ และขอให้คณะทํางาน
หมวด ๑ ระบุรายละเอียด กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายให้มีความสอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่มี
นัยสําคัญสูงจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสํานักการพิมพ์ หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยทบทวน
ติดตามผลการดําเนินการโครงการดังกล่าว ทุก ๓ เดือน เสนอประธานคณะทํางานขับเคลื่อนสํานัก
การพิมพ์เป็นสํานักงานสีเขียว และส่ือสารให้บุคลากรสํานักการพิมพ์ในช่องทางต่างๆ รับทราบต่อไป 
 
 

มติ ...



‐ ๖ - 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบชื่อโครงการพิมพ์ พอเพียง เพื่อพ่อ อย่างย่ังยืน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกับประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสําคัญสูงของ
สํานักการพิมพ์  

 นางรักชนก  เกสรทอง ประธานคณะทํางานฯ ได้มอบหมายให้หมวด ๑ - หมวด ๖ 
จัดทําแผนดําเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับโครงการ พิมพ์ พอเพียง เพื่อพ่อ อย่างย่ังยืน 
และเป็นกิจกรรมที่สามารถขับเคลื่อนสํานักการพิมพ์เป็นสํานักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
   (๑) กิจกรรม “รักษ์โลก เร่ิมจากสิ่งเล็ก ๆ เร่ิมที่ตัวเรา” (คณะทํางานหมวด ๒)  
   (๒) กิจกรรม 5 ส “Big Cleaning” (คณะทํางานหมวด ๕) 
   (๓) กิจกรรม “ติดตามการบําบัดน้ําเสีย” (คณะทํางานหมวด 4) 
   (๔) กิจกรรม “ถุงกระดาษรักษ์โลก” (คณะทํางานหมวด ๔) 
   (๕) กิจกรรม “ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน” โดยปฏิบัติ ๔ ป (คณะทํางานหมวด ๓) 
   (๖) กิจกรรม “แยก ลด พก พา” (คณะทํางานหมวด ๔) 
   (๗) กิจกรรม “เก็บขวดให้พี่ไม้กวาด” (คณะทํางานหมวด ๔) 
   (๘) กิจกรรม “เตยหอมสร้างสุข” (คณะทํางานหมวด ๕) 
   (๙) กิจกรรม “Work Life Balance” (คณะทํางานหมวด ๕) 
 โดยดําเนินการเสนอรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๖ และเร่ิมดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับการดําเนินงานของคณะทํางานหมวด ๑ – หมวด ๖ 
 มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบให้เลขาคณะทํางานหมวด ๑ – หมวด ๖
จัดทําแผนการดําเนินการของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖  
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  

 นางรักชนก  เกสรทอง ประธานคณะทํางานฯ ได้สอบถามคณะกรรมาการฯ ทุกคน                
ร่วมกันเสนอแนะในการดําเนินงานขับเคลื่อนสํานักการพิมพ์เป็นสํานักงานสีเขียวหรือไม่ อย่างไร 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะ ซึ่งให้ประธานคณะทํางานหมวด ๑ – หมวด ๖ 
สื่อสารทําความเข้าใจบุคลากรทุกคน ในการดําเนินการขับเคลื่อนมุ่งสู่การเป็นสํานักงานสีเขียว                    
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมดําเนินการตามนโยบายและเป้าหมาย
การใช้พลังงาน ทรัพยากร และของเสีย ของสํานักการพิมพ์ 
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 นางรักชนก  เกสรทอง ประธานคณะทํางานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เม่ือบุคลากร
ของสํานักการพิมพ์มีความรู้ความเข้าใจ ในแผนการดําเนินงานขับเคลื่อนสํานักการพิมพ์เป็นสํานักงาน
สีเขียวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สิ่งสําคัญอย่างย่ิงคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างความ
ตระหนักรู้ในการลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก โดยกิจกรรมต่างๆ ภายในสํานัก                  
การพิมพ์ต้องคํานึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย  

 มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบให้ประธานคณะทํางาน หมวด ๑ – หมวด ๖ 
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ได้สื่อสารทําความเข้าใจบุคลากรทุกคนภายในกลุ่มงานของตนเอง                    
ให้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายการใช้พลังงาน ทรัพยากร และของเสียของสํานัก
การพิมพ์ 

 เม่ือได้เวลาอันสมควรแล้ว นางรักชนก เกสรทอง ประธานการประชุมได้กล่าว
ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและได้กล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 นาฬิกา 
 
                                                                             

                                                                                
(นางสาวสุมัทนา  คลังแสง) 
คณะทํางานและเลขานุการ 

ผู้จดบันทึกการประชุม 
 

 
(นางรักชนก  เกสรทอง) 
ประธานคณะทํางาน 

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






